



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๖๗-๘

ที่ สพ 009๒, ๐๗/๔๔๖

วันที่ ๒๗/ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินขอรับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถานี ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บังคับบัญชาสำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้เผยแพร่องค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานการจัดการความรู้ดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้สำนักงานฯ มีนวัตกรรมดีเด่น และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในองค์กร คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลการจัดการความรู้ของสำนักงานฯ จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประเมินขอรับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ประเภท คือ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่งจะประกาศผลการประเมินรางวัลภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เพื่อให้การจัดงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ จึงขอเชิญชวนทุกสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน/บุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินขอรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลและการรับสมัครผลงานได้ใน “หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยส่งผลงานที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลฯ นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสุนย์ นายณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย นางสาวศิริพิชญ์ชนก คุณประเสริฐ (สำนักวิชาการ) และนางรัตนา อมตกุลชัย (สำนักรายงานการประชุมและชวเลข) ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุนทร รักเมือง)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร